
Skólaráð 

          8. desember 2022 

Mætt: Helga, Vilborg Anna, Ásgerður, Baldvin, Erla Bára, Hilmar Elías (fulltrúi nemendaráðs), Þóranna 

Aðrir: Bára Birgisdóttir frá Austurmiðstöð, Marta Karlsdóttir aðstoðarskólastjóri 

 

Bára Birgisdóttir fór yfir starfsemi Austurmiðstöðvar. Á stöðinni eru hegðunarráðgjafar, 

kennsluráðgjafar, skólaráðgjafi, farteymi og talmeinafræðingar. Verið er að vinna í innleiðingu á BBB 

verkefninu. Væntingar að kerfið verði skilgreint betur. Hlutverk grunnskóla og svo næstu stig sem 

taka við. Hver skóli hefur tengilið. Á Austurmiðstöð er unglingaráðgjafar, sálfræðingar og 

félagsráðgjafar (Börn og fjölskyldur). Búið er að ráða einn málstjóra á Austurmiðstöð og annar er á 

leiðinni.  

Rætt um áskoranir í skólum og hvernig grípa þurfi fyrr inn í mál. Fulltrúi nemenda fór yfir að 

mikilvægt er að geta hjálpað krökkunum fyrr. Rætt um bekkjarskiptingar. Rætt um hvernig hegðun 

getur haft áhrif vegna afleiðinga af samskiptum milli nemenda og kennara og traust sé ekki til staðar.  

Skólarnir í Austri eru að í þróunarverkefni með innra mat.  

Hilmar fór yfir að nemendaráð er að gera dagskrá fyrir nemendur í skólanum. Rætt um umhverfið og 

hvað er við að vera fyrir krakkana í frímínútum og í skólastarfi.  

Þóranna fór yfir niðurstöður Skólapúlsins, könnun hjá 2. – 5. bekk og hjá 6. – 10.bekk. 

Rætt um af hverju íþróttafélög megi ekki koma inn í skóla og kynna fyrir nemendum starfsemina. 

Ljóst er á niðurstöðum Skólapúls að færri nemendur eru að æfa íþróttir, svefn er að dala. Er þetta 

bein afleiðing ákvörðunar um að hleypa ekki íþróttafélögum í skóla til að kynna starfsemina? 

Önnur mál 

Rætt um viðhald. 

Rætt um öryggismál. 

Fleira ekki  tekið fyrir 

Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri 


